

PHÁT HUY SỨC MẠNH CHÍNH TRỊ - TINH THẦN CỦA NHÂN DÂN VÀ QUÂN ĐỘI TA TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC

LÊ VĂN DŨNG *

CUỘC Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh giải phóng trường kỳ, đầy gian khổ hy sinh và vô cùng oanh liệt của dân tộc ta, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc; đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Sức mạnh tổng hợp của dân tộc Việt Nam kết hợp chặt chẽ với sức mạnh của thời đại đã làm nên thắng lợi to lớn, toàn diện và triệt để của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, *trong đó sức mạnh chính trị - tinh thần của nhân dân và quân đội ta là yếu tố quan trọng hàng đầu và có ý nghĩa quyết định.*

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nhân dân và quân đội ta đã trải qua những năm tháng chiến tranh vô cùng ác liệt, vượt qua muôn vàn gian khổ hy sinh, đương đầu với thế lực xâm lược điển hình về tính chất hung bạo và sự hiếu chiến, mạnh hơn ta gấp nhiều lần về tiềm lực kinh tế, tiềm lực quân sự, về vũ khí, trang bị kỹ thuật và phương tiện chiến tranh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc Việt Nam đã đoàn kết một lòng, phát huy cao độ sức mạnh chính trị - tinh thần để tiến hành chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện, hội tụ được đầy đủ những yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", trong đó quan trọng nhất là "nhân hòa", tạo nên sự chuyển hóa cả về thế, thời và lực đủ sức áp đảo

và đánh bại kẻ thù xâm lược, giành toàn thắng. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tiếp tục bồi đắp, tôi luyện và kiểm nghiệm rất nghiêm ngặt phẩm chất chính trị - tinh thần của nhân dân và quân đội ta, đồng thời tiếp tục chứng minh và khẳng định sức mạnh to lớn, có ý nghĩa quyết định của nhân tố chính trị - tinh thần của dân tộc Việt Nam trong dựng nước và giữ nước.

Sức mạnh chính trị - tinh thần của nhân dân và quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước không chỉ tác động mạnh mẽ, làm chuyển hóa và phát huy tối ưu giá trị và hiệu quả thực tế của tất cả các yếu tố hợp thành sức mạnh của dân tộc, mà còn trở thành sức mạnh trực tiếp trong các phong trào cách mạng, trong các hoạt động thực tiễn của quân và dân ta.

Phát huy cao độ sức mạnh chính trị - tinh thần, quân và dân ta ở miền Bắc vừa ra sức xây dựng các yếu tố của hình thái kinh tế - xã hội mới, tạo nên những thay đổi sâu sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vừa huy động sức mạnh của chế độ xã hội mới vào cuộc chiến đấu chống quân xâm lược; đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ mà tiêu biểu là trận "Điện Biên Phủ trên không", đập tan cuồn cuộn vọng "đưa miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá" của kẻ thù, bảo vệ vững chắc miền

* Thượng tướng, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Bắc xã hội chủ nghĩa, đồng thời hết lòng chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam và làm nghĩa vụ quốc tế đối với các bạn Lào và Cam-pu-chia, thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ba nước Đông Dương đi đến toàn thắng.

Phát huy cao độ sức mạnh chính trị - tinh thần, đồng bào và chiến sĩ ta ở miền Nam đã đẩy mạnh phong trào "Đồng khởi", phát triển sâu rộng chiến tranh nhân dân, sử dụng tổng hợp bạo lực cách mạng với hai lực lượng (lực lượng chính trị của quần chúng và lực lượng vũ trang nhân dân), đánh địch bằng ba mũi giáp công (quân sự, chính trị, binh vận); kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao; kết hợp nổi dậy với tiến công, tiến công và nổi dậy, liên tiếp giành được những chiến thắng oanh liệt và ngày càng to lớn, từng bước làm thay đổi cục diện chiến tranh, đẩy Mỹ - ngụy lâm vào thế bị động về chiến lược và kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bằng Đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Phát huy cao độ sức mạnh chính trị - tinh thần, chúng ta không những động viên đến mức cao nhất lực lượng của toàn dân, toàn quốc vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà còn tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ to lớn về tinh thần và vật chất của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, của các lực lượng cách mạng và tiến bộ trên thế giới, hội tụ được sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của thời đại để đánh bại kẻ thù, giành toàn thắng.

Giá trị hạt nhân giữ vai trò chủ đạo trong sức mạnh chính trị - tinh thần của nhân dân và quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, được định hướng và thể hiện tập trung ở lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong hệ thống giá trị văn hóa Việt Nam, chủ nghĩa yêu nước là yếu tố bao trùm và chi phối đời sống tinh thần của dân tộc.

Trải qua muôn vàn thử thách nghiệt ngã, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam có sức sống mãnh liệt và luôn tỏa sáng, định hướng và huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để dựng nước và giữ nước. Từ khi Bác Hồ kính yêu đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tìm ra con đường cứu nước, gắn kết độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam có được nguồn sinh lực mới, phát triển từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống lên chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước chủ nghĩa yêu nước Việt Nam được bồi đắp và phát huy cao độ, là động lực chính trị - tinh thần chủ yếu của nhân dân và quân đội ta, huy động toàn bộ sức mạnh của dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại để áp đảo và đánh bại kẻ thù xâm lược, giành toàn thắng.

Nền tảng tư tưởng đồng thời cũng là yếu tố cốt lõi tạo nên sức mạnh chính trị - tinh thần của nhân dân và quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước chính là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã phân tích toàn diện và sâu sắc tình hình thế giới và khu vực, xu thế phát triển của thời đại và thực tiễn cách mạng Việt Nam để xác định đúng đắn, sáng tạo đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà vấn đề cốt lõi là *tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược*: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Hai nhiệm vụ đó thuộc hai chiến lược cách mạng khác nhau nhưng thống nhất hữu cơ, gắn bó chặt chẽ và thúc đẩy lẫn nhau trong quá trình phát triển của cách mạng. Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân và toàn quân ta *giương cao cùng một lúc hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp thực hiện thành công hai chiến lược cách mạng với hai loại quy luật*: Quy luật của chiến tranh nhân dân trong cứu nước và giữ nước; quy luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn để đánh thắng chiến tranh

xâm lược của đế quốc Mỹ. Điều này thể hiện rất rõ nét sự nỗ lực chủ quan, sức sáng tạo cách mạng và tinh thần độc lập, tự chủ của Đảng và nhân dân ta trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Sức mạnh chính trị – tinh thần của nhân dân và quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có cội nguồn lịch sử bền vững là truyền thống yêu nước tốt đẹp của dân tộc Việt Nam anh hùng, được hun đúc và phát triển qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Trong suốt hành trình lịch sử của mình, dân tộc Việt Nam luôn phải đương đầu với các thế lực xâm lược lớn, nhưng dân tộc ta không chịu khuất phục, không bị đồng hóa. Sự trường tồn và phát triển của dân tộc ta đã chứng minh và khẳng định: phát huy cao độ sức mạnh chính trị - tinh thần làm nền tảng tạo nên sức mạnh tổng hợp để giành chiến thắng là nét đặc sắc, độc đáo của chiến tranh nhân dân Việt Nam và chiến tranh nhân dân là cốt lõi của học thuyết quân sự Việt Nam.

Sức mạnh chính trị – tinh thần của nhân dân và quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có cơ sở xã hội vững chắc là khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự gắn bó máu thịt giữa quân đội ta với nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đoàn kết là một truyền thống rất quý báu của dân tộc Việt Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam được định hướng và quy tụ dưới ngọn cờ tư tưởng thống nhất giải phóng dân tộc với giải phóng xã hội và giải phóng con người, với khát vọng thiêng liêng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", với quyết tâm sắt đá "Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn để làm nên những chiến thắng vẻ vang.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, sức mạnh chính trị – tinh thần của nhân dân và quân đội ta còn được bồi đắp, phát triển và phát huy cao độ trên cơ sở chế độ kinh tế – xã hội mới được xây dựng và bảo vệ theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy mới bước đầu được xây dựng nhưng các yếu tố của hình thái kinh tế - xã hội

mới đã thể hiện rõ sức sống và tính ưu việt, tiến bộ, tạo nên những thay đổi sâu sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và động lực chính trị - tinh thần to lớn của nhân dân và quân đội ta. Chính tính ưu việt và sức mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa đã bảo đảm cho miền Bắc không ngừng phát huy vai trò quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

Sức mạnh chính trị - tinh thần của nhân dân và quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng nhận được sự cổ vũ, tiếp sức to lớn từ sự phối hợp đoàn kết chiến đấu của quân và dân Lào, Cam-pu-chia anh em, sự giúp đỡ tích cực và có hiệu quả của chính phủ và nhân dân Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa, sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có Đảng Cộng sản và nhân dân Mỹ đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta. Chúng ta luôn ghi nhớ, biết ơn và trân trọng điều đó.

Thắng lợi vẻ vang của nhân dân ta trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là bản anh hùng ca mãi mãi âm vang theo dòng chảy lịch sử, nuôi dưỡng tâm hồn bản lĩnh của con người Việt Nam, bồi đắp và làm phong phú thêm sức mạnh chính trị - tinh thần của dân tộc Việt Nam.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, sức mạnh chính trị - tinh thần vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định sức mạnh của nhân dân và quân đội ta để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Sức mạnh đó được định hướng và quy tụ dưới ngọn cờ tư tưởng thống nhất độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, với khát vọng "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Chúng ta cần chủ động, tích cực xây dựng, bồi đắp thường xuyên, liên tục để sức mạnh chính trị - tinh thần của nhân dân và quân đội ta phát triển lên tầm cao mới, đủ sức làm nên Đại thắng mùa xuân mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. □